



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

จัดทำโดย
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้จัดทำการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกระบวนการในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง โดยความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต กรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขออนุญาต

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จึงได้จัดให้มีมาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยบูรณาการให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการ โดยได้มีการดำเนินการ เช่น การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง การจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสนอขออนุญาตก่อสร้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี 2565 โดย ประเด็นที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ปรากฏตามตารางนี้

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของ การเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็นXรุนแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง	2	3	6
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่พึงปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	2	3	6

การดำเนินการตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต งานการเจ้าหน้าที่ได้มีแนวคิดที่จะเสนอแนะ ในการกำหนด แนวทางและมาตรการที่จะดำเนินการ ควบคุม กำกับ ให้พนักงานปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขึ้นได้ ดังนี้

แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการติดต่อกับภาคเอกชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางวิชุดา พวงขุนทด
	สังกัด กองคลัง
	วันเดือนปีที่รายงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๕